

บริษัท เบาต์ แอนด์ ปียอนด์ จำกัด (มหาชน)

ครั้งที่ 4/2567

18 เมษายน 2567

CORPORATES

อันดับเครดิตองค์กร: BB
แนวโน้มเครดิตพิโน: Negative

วันที่ทบทวนล่าสุด: 09/02/67

อันดับเครดิตองค์กรในอดีต:

วันที่	อันดับเครดิต	แนวโน้มอันดับเครดิต/ เครดิตพิโน
07/02/66	BB	Stable
08/02/64	BB	Negative
08/01/63	BBB-	Negative
08/02/62	BBB-	Stable

ติดต่อ:

ตุลยวัต ฉัตรคำ

tulyawatc@trisrating.com

ปรียาภรณ์ โกษาการ

preeyaporn@trisrating.com

วจี พิทักษ์ไพบุลย์กิจ

wajee@trisrating.com

ธิตี การุณยานนท์, Ph.D., CFA

thiti@trisrating.com



WWW.TRISRATING.COM

* รายงานนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของรายงานฉบับภาษาอังกฤษ

เหตุผล

ทริสเรตติ้งประกาศ “เครดิตพิโน” แนวโน้ม “Negative” หรือ “ลบ” ให้กับอันดับเครดิตองค์กรของ บริษัท เบาต์ แอนด์ ปียอนด์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งอยู่ที่ระดับ “BB” การประกาศเครดิตพิโนในครั้งนี้เกิดขึ้นจากการที่บริษัทมีส่วนเกี่ยวข้องในเหตุการณ์กากแคดเมียม ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอาจมีความเสี่ยงทางกฎหมายต่อบริษัท และอาจมีผลกระทบต่อชื่อเสียงและการจัดการสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social, and Governance Management – ESG) ของบริษัท

บริษัทมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์การขายและการขนส่งกากแคดเมียม โดยบริษัทได้ทำสัญญาซื้อขายกากแคดเมียมกับ บริษัท เจ แอนด์ บี เมทัล จำกัด เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ภายใต้สัญญาซื้อขายกากแคดเมียม บริษัท เจ แอนด์ บี เมทัล จะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการขนส่งและกำจัดกากแคดเมียมให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบของราชการที่เกี่ยวข้อง บริษัทในฐานะตัวแทนของบริษัท เจ แอนด์ บี เมทัล ได้ขออนุญาตและได้รับอนุญาตจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตากให้ขนส่งกากแคดเมียมที่ฝังกลบในที่ดินของบริษัทในจังหวัดตากไปยังโรงงานหลอมโลหะของบริษัท เจ แอนด์ บี เมทัล ในจังหวัดสมุทรสาคร โดยกากแคดเมียมได้ถูกขุดจากหลุมฝังกลบและขนส่งไปยังจังหวัดสมุทรสาคร อย่างไรก็ตาม บริษัท เจ แอนด์ บี เมทัลไม่ได้ทำการกำจัดกากแคดเมียมดังกล่าว อีกทั้งเจ้าหน้าที่ยังพบกากแคดเมียมถูกลักลอบจัดเก็บอยู่ในหลายพื้นที่ทั้งในจังหวัดสมุทรสาคร ชลบุรี และกรุงเทพมหานคร

แม้ว่าผลกระทบทางการเงินของบริษัทจากต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งและนำกากแคดเมียมกลับไปฝังกลบ ตลอดจนความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้นในการขายที่ดินในจังหวัดตากจะยังไม่กระทบต่ออันดับเครดิตที่ระดับปัจจุบันของบริษัท แต่ทริสเรตติ้งมีความกังวลต่อพัฒนาการของเหตุการณ์ดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ทริสเรตติ้งจะติดตามสถานการณ์และทบทวนเครดิตพิโนเมื่อมีความชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับความเสี่ยงทางกฎหมายและสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ซึ่งจะช่วยให้สามารถประเมินผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวต่อสถานะเครดิตของบริษัทได้อย่างครบถ้วนมากขึ้น

เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตที่เกี่ยวข้อง

- เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตธุรกิจทั่วไป, 15 กรกฎาคม 2565
- อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญและการปรับปรุงตัวเลขทางการเงินสำหรับธุรกิจทั่วไป, 11 มกราคม 2565
- เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้, 15 มิถุนายน 2564

บริษัท เบาต์ แอนด์ ปียอนด์ จำกัด (มหาชน) (BEYOND)

อันดับเครดิตองค์กร: BB

แนวโน้มเครดิตพิโน: Negative

บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด

อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500 โทร. 02-098-3000

© บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2567 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิดเผย ทำสำเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัดอันดับเครดิต ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน และไม่ไว้ในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธีการใดๆ โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด ก่อน การจัดอันดับเครดิตนี้มิใช่ค่าแกลงข้อเท็จจริง หรือคำแนะนำให้ซื้อ ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพียงความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นั้นๆ หรือของบริษัทนั้นๆ โดยเฉพาะ ความเห็นที่ระบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มิได้เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน หรือคำแนะนำในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จัดทำ หรือพิมพ์เผยแพร่โดย บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด ได้จัดทำขึ้นโดยมีได้คำนึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้รับข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนั้น ผู้รับข้อมูลควรประเมินความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด ได้รับข้อมูลที่ใช้สำหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษัทและแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เชื่อว่าเชื่อถือได้ ดังนั้น บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด จึงไม่รับประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้น และจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลที่ได้รับหรือการกระทำใดๆโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดของวิธีการจัดอันดับเครดิตของ บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด เผยแพร่อยู่บน Website: www.trisrating.com/rating-information/rating-criteria